



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนด
การรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย คูหาพงศ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้ผู้ผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ส่งแบบประมวลประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารงานและหลักฐานเชิงประจักษ์
จำนวน ๖ ชุด มายังสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๒. มารายงานตัว นำเสนอวิสัยทัศน์ และรับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

๒.๑ แสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาไม่เกิน ๒๐ นาที และเปิดโอกาสให้ประชาคมซักถาม
ได้ไม่เกิน ๑๐ นาที ณ ห้องประชุมสุตหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป

๒.๒ สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เกิน ๒๐ นาที ณ ห้องประชุมสุตหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ ภายหลังจาก
การแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ตามประกาศฉบับนี้ ขอให้จัดส่งไปที่ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยนำส่ง ณ สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๘๐ ภายใน
เวลา ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร)

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช